

Số: 09/KH-THCS

Hoa Động, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường**  
**Năm học 2023-2024**

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 luật phòng chống tác hại thuốc lá ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

Căn cứ Chỉ thị số 6036/CT BGDDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;

Căn cứ kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về hoạt động, phòng chống tác hại của thuốc lá huyện Thủy Nguyên năm 2024;

Căn cứ kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 21/02/2024 của PGD-ĐT huyện Thủy Nguyên về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các nhà trường năm 2024;

Căn cứ kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023–2024;

Căn cứ tình hình thực tế, trường THCS Hoa Động xây dựng kế hoạch “Phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường” năm học 2023–2024 như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

Tăng cường thực hiện các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường, xây dựng “Trường học không khói thuốc lá”.

Nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

### **2. Yêu cầu**

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiến hành thường xuyên, liên tục.

Cụ thể hoá các nội dung về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá vào trong các hoạt động của nhà trường. Tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và hành động về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.

## **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

### **1. Công tác tổ chức**

Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá trong nhà trường trong đó có sự phân công cụ thể từng thành viên tham gia.

Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá thi đua của các cá nhân trong nhà trường.

Xây dựng nội quy phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Lồng ghép giáo dục nhận thức trong các hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông qua hoạt động của Công đoàn, Liên đội qua đó tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho toàn trường về tác hại của thuốc lá.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá.

### **2. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá**

Cán bộ Y tế phối hợp với cán bộ pháp chế triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (Luật số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Nghị định Số: 77/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định có liên quan đến tất cả CB-GV-CNV trong nhà trường. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá, các mức xử phạt khi hút thuốc lá...

Triển khai Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục và tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quy định tại Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục. Công văn số 2127/BGDĐT-GDTC ngày 24/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá; Công văn số 2143/BGDĐT-GDTC ngày 24/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024; Quyết định số 1751/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2022 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông.

Công văn số 3370/UBND-VX ngày 20/5/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022; Công văn số 2725/SGDĐT-CTrTT ngày 30/8/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới; Công văn số 2216/SGDĐT-CTrTT ngày 29/6/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông; Công văn số 1216/SGDĐT-CTrTT ngày 26/5/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5; Công văn số 1215/SGDĐT-CTrTT ngày 26/5/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc phối hợp triển khai Mít tinh Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022; Công văn số 1069/SGDĐT-CTrTT ngày 30/8/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc phối hợp tổ chức Mít tinh Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022; Công văn số 186/SGDĐT-CTrTT ngày 26/01/2022 hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá năm 2022;.

Tuyên truyền trên công thông tin điện tử của trường về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho phụ huynh nắm và yêu cầu phụ huynh không hút thuốc lá khi đưa đón con em trong khuôn viên nhà trường.

Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền tới học sinh của lớp mình trong các buổi sinh hoạt lớp về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

### **3. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá**

Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học. Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” ở các hành lang, lớp học, phòng họp.



Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên tại các khu vực do nhà trường quản lý.

Thực hiện cấm bán thuốc lá trong nhà trường và bên ngoài công.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

Phối hợp với ngành Y tế hỗ trợ tư vấn và điều trị cho người nghiện thuốc lá.

#### **4. Công tác thi đua, khen thưởng**

Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế cơ quan. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cán bộ, giáo viên và nhân viên. Coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm các cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

#### **5. Công tác kiểm tra và báo cáo**

Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị trường học (kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời.

Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục Đào tạo huyện vào dịp tổng kết năm học.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Nhà trường lồng ghép nội dung không uống rượu bia và không hút thuốc lá vào nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, quy chế chuyên môn.

Tổ chức cho viên chức, nhân viên ký cam kết thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường; đăng ký thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, trong đó có nội dung không hút thuốc lá.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm túc việc triển khai tuyên truyền thực hiện biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Đạt 100% viên chức, nhân viên thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho bản thân và gia đình.

Kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cha mẹ, người thân học sinh trong các buổi họp phụ huynh học sinh, vận động các em về nhà tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân không hút thuốc lá.

Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá trong các môn học, trong các hoạt động GDNGLL, SHDC, SHL, hoạt động Đội.

Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa hướng ứng Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá.

Tổ chức cho học sinh cam kết thực hiện môi trường giáo dục lành mạnh, không thuốc lá trong nhà trường.

Tổ chức phát thanh măng non tuyên truyền tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử trong trường học của Liên đội. Đưa tin bài kịp thời về các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá lên website của trường.

Giáo viên trực ban, đội cờ đỏ của nhà trường thường xuyên kiểm tra các phòng học, các khu vực góc sân trường, khu vệ sinh.

Phát động cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề "Thế giới không khói thuốc".

Công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường.

Đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong nhà trường, thực hiện xây dựng "Trường học không khói thuốc lá".

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Cam kết thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường.

Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá đến sức khỏe con người, phổ biến các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.

Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục Đào tạo huyện vào dịp tổng kết năm học.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác "**Phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường**" năm học 2023-2024. Ban chỉ đạo công tác của nhà trường đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, các bộ phận công tác có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên có ý kiến phản ánh kịp thời để đưa ra biện pháp khắc phục./.

**Nơi nhận:**

- Phòng GD&ĐT;
- TPT;
- Đăng tải website trường;
- Lưu: VT.



**HIỆU TRƯỞNG**

**Lê Đăng Đỉnh**